

๕.๑๗ การรับทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งวิชาการและการให้ความเห็นชอบเพื่อให้ตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่กำหนดเพิ่มขึ้นได้รับเงินประจำตำแหน่ง กรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ภัคดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการรับทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งวิชาการและการให้ความเห็นชอบเพื่อให้ตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่กำหนดเพิ่มขึ้นได้รับเงินประจำตำแหน่ง เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) พิจารณารับทราบการแต่งตั้งและให้ความเห็นชอบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เป็นตำแหน่งที่มีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่งวิชาการ รายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ ภัคดี ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งทำหน้าที่แทน ก.พ.อ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีงานวิจัยเรื่อง พิธีกรรมพ่อนผีในสังคมวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งระบุว่าได้นำไปเผยแพร่ในวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๑ (ฉบับพิเศษ) พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นั้น ปรากฏว่าวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๑ (ฉบับพิเศษ) พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ไม่ปรากฏชื่ออยู่ในฐานข้อมูลรายชื่อวารสาร สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามเอกสารแนบท้ายที่ ก.พ.อ. กำหนด รวมทั้งไม่ปรากฏว่า บทความวิจัยเรื่องดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูลรายชื่อวารสารสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายที่ ก.พ.อ. กำหนดด้วยเช่นกัน จึงมีมติให้ส่งเรื่องคืนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อไปพิจารณาทบทวนการดำเนินการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กำหนด หากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางพิจารณาเห็นว่า บทความวิจัยดังกล่าวได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุมทางวิชาการได้มี การบรรณาธิการและนำไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ก็อาจพิจารณาได้ว่างานวิจัยได้รับการเผยแพร่เป็นหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๕.๑๗.๑

ศาสตราจารย์ไพบุลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าทางคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการได้แจ้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ภัคดี ขอหนังสือรับรองจากทางวารสารเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและรับทราบตามหลักฐานที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ภักดี
ได้แนบมาและมอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
แจ้งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาต่อไป